



สภาการพยาบาล

THAILAND NURSING AND MIDWIFERY COUNCIL

ศูนย์วิจัย
เลขรับ 68/62
วันที่ 8 มี.ค. 62
เวลา 8.23 น.

ที่ สภ.พ.01 น.044

14 มิถุนายน 2562

โรงพยาบาลนครปฐม
เลขที่รับ 7132
วันที่ 2 มิ.ย. 2562
เวลา 13.16

เรื่อง ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าประกวดในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล"

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/สาธารณสุขอำเภอ/คณบดีคณะแพทยศาสตร์/คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์/ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลเอกชน และอื่น ๆ

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวทางการส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562

เนื่องในโอกาสครบรอบ 34 ปี สภาการพยาบาล คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการพยาบาล จะจัดโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง "จริยธรรม...ภูมิคุ้มกันสำหรับพยาบาลในยุคดิจิทัล" และได้กำหนดให้มีการประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล โดยต้องเป็นผลงานระดับองค์กร/หน่วยงาน ที่สะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล หรือระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญชวนฝ่ายการพยาบาล/โรงพยาบาล/สถาบันการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดในหัวข้อเรื่อง "การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล" แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล และ 2) การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล รายละเอียดแนวทางการส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการพยาบาล ประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ทั้งนี้ โดยองค์กร/หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดขอให้ส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงาน (เอกสารแนบท้าย) มามายังศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่อีเมล: tcne57@gmail.com หรือส่งมาที่ ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ในสังกัดของท่านทราบต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง

ส่งคืนมาให้เร็ว
ฉบับที่ ๑/๗/๖๒

กนกวรรณ อ.พ.ร.ว. ๑๗/๖/๖๒

ขอแสดงความนับถือ

พ.ว.ก.พ.๑๗/๖/๖๒

อ.วิภาดา ส.พ.ร.ว.

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์อังคณา สรียากรณ์)
1. มหาวิทยาลัย เว็บไซต์ สภ.
เลขาริการสภาการพยาบาล

มอบหมายให้

<input type="radio"/> สุรภา	<input type="radio"/> เวชกรรมสังคม
<input type="radio"/> การเจ้าหน้าที่	<input type="radio"/> การพยาบาล
<input type="radio"/> ปัญญา	<input type="radio"/> อ.พ.ร.
<input type="radio"/> การเงิน	<input type="radio"/> อ.เภสัชกรรม
<input type="radio"/> พิษสุ	<input type="radio"/> พยาธิวิทยา
<input type="radio"/> ศูนย์ประกัน	<input type="radio"/> นิติกร
<input type="radio"/> สวัสดิการสังคม	<input type="radio"/> วัสดุการแพทย์
<input type="radio"/> อื่นๆ	

สำเนาเรียน หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล

2. Scan pdf file web

ศูนย์จริยธรรมทางการพยาบาลฯ โทรศัพท์ 02 596 7516

ส่งให้ รร.นครปฐม ส่งให้ รร.สุราษฎร์ธานี ส่งให้ รร.พิษณุโลก ส่งให้ รร.บุรีรัมย์

3. มอ.พ.ร.ว. ๑๗/๖/๖๒

**แนวทางการส่งประกวดผลงานการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมทางการแพทย์พยาบาล**

ประจำปี 2562

ประเภทของผลงานที่ส่งเข้าประกวด

1. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล
2. การพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล

ลักษณะของผลงาน

ลักษณะผลงาน ต้องเป็นผลงานระดับองค์กร/หน่วยงาน ที่สะท้อนให้เห็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนาระบบและกลไกจริยธรรมขององค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาล หรือระบบและกลไกจริยธรรมโดยการบูรณาการหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การบริการพยาบาล/การจัดการศึกษาพยาบาล เพื่อส่งเสริมจริยธรรมของนักศึกษาพยาบาล/อาจารย์พยาบาล/ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลทุกระดับ รวมทั้งพัฒนาองค์กรพยาบาล/สถาบันการศึกษาพยาบาลด้านจริยธรรม ทั้งนี้ระบบและกลไกดังกล่าวได้มีการปฏิบัติจริงจนนำไปสู่ผลลัพธ์

องค์กร/หน่วยงานที่มีสิทธิ์เสนอผลงาน

1. องค์กรพยาบาล ในระดับกลุ่มการพยาบาล หรือระดับหน่วยงานย่อยภายในกลุ่มการพยาบาล
2. สถาบันการศึกษาพยาบาล ในระดับสถาบัน หรือระดับภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร

ขั้นตอนการส่งผลงานเข้าประกวด

1. องค์กร/หน่วยงานที่ประสงค์จะส่งผลงานเข้าประกวดให้ส่งรายละเอียดตามแบบเสนอผลงาน (เอกสารแนบท้าย) มายังศูนย์จริยธรรมทางการแพทย์พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ที่อีเมล: tcne57@gmail.com หรือส่งมาตามที่อยู่ ศูนย์จริยธรรมทางการแพทย์พยาบาลแห่งประเทศไทย สภาการพยาบาล อาคารนครินทร์ศรี ในบริเวณกระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

2. คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมทางการแพทย์พยาบาล จะดำเนินการพิจารณาผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนด ในวันที่ 22 สิงหาคม 2562

3. คณะกรรมการฯ ประกาศผลการคัดเลือกผลงาน ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2562